

๔. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการขุดลอกหนองก้านเหลือง บ้านเอื้อง หมู่ที่ ๑ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ปริมาณงานขนาด กว้าง ๑๐๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗๖,๔๓๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมขนดินขุดทิ้งทำคันดินรอบบริเวณหนอง โดยดำเนินการก่อสร้างตามแบบ อบต.บ้านเอื้อง ติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

๕. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาโดยแบ่งงวดงานเป็น ๔ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการขุดลอกหนองก้านเหลือง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๕,๒๘๗ ลูกบาศก์เมตร พร้อมขนดินขุดทิ้งทำคันดินรอบบริเวณหนอง ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๕,๒๘๗ ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ร้อยละของงานก่อสร้างแล้วเสร็จ ๒๐% กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการขุดลอกหนองก้านเหลือง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๕,๒๘๗ ลูกบาศก์เมตร พร้อมขนดินขุดทิ้งทำคันดินรอบบริเวณหนอง ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๕,๒๘๗ ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ร้อยละของงานก่อสร้างแล้วเสร็จ ๒๐% กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการขุดลอกหนองก้านเหลือง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๒,๘๓๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมขนดินขุดทิ้งทำคันดินรอบบริเวณหนอง ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๒๒,๘๓๐ ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ร้อยละของงานก่อสร้างแล้วเสร็จ ๓๐% กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการขุดลอกหนองก้านเหลือง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๒,๘๓๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมขนดินขุดทิ้งทำคันดินรอบบริเวณหนอง ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๒๒,๘๓๒ ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ร้อยละของงานก่อสร้างแล้วเสร็จ ๓๐% กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖. วงเงินงบประมาณในการจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๙๒๑,๘๐๐.-บาท (สี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ราคากลาง ๔,๗๓๕,๖๐๕.๕๒ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยห้าบาทห้าสิบสองสตางค์)

๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อ/จ้างตามแบบแล้วแต่กรณี หากจัดจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้น เกิดจากความชำรุดบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาชีพ ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในกรณีนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าว ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

/๘. เจ็อนไซอื่น ๆ.....

๘. เงื่อนไขอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในส่วนรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าดำเนินการ ค่าล่วงเวลา ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายการทดสอบ ค่าเครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าเขียนแบบและค่าพิมพ์เขียวในระหว่างการปฏิบัติงานให้ถือว่ารวมอยู่ในค่าจ้างแล้ว

หมายเหตุ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม หรือทางโทรสาร ๐ ๔๒๕๓ ๐๗๐๓ โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้



ประธานกรรมการ

(นายพรชัย แสนเส็ก)

หัวหน้าสำนักปลัด



กรรมการ

(นางสาวณัชชา ชำนาญนฤมาณ)

นิติกร



กรรมการ

(นายสมชาย คະดุน)

ผู้ช่วยช่างโยธา